

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว ไม่ตอบรับปัจจัยตปท.,คาดแกว่งตัวตามกระแสเงินทุน

*บาท/ดอลลาร์ช่วงเข้านี้ทรงตัว โดยไม่ตอบรับกับปัจจัยและความเคลื่อนไหวในต่างประเทศมากนัก ขณะที่ดีลเลอร์ระบุว่า เงินบาทช่วงนี้จะแกว่งตัวตามการไหลเข้าออกของกระแสเงินลงทุนเป็นหลัก

*ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้มีแนวรับที่ 32.65 และแนวต้านที่ 32.55

*สกุลเงินตลาดเกิดใหม่ในเอเชียส่วนใหญ่ร่วงลงในวันนี้ หลังธนาคารกลางจีนประกาศลดสัดส่วนการกันสำรอง(RRR) ของธนาคารพาณิชย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และ จัดการกับแรงกดดันด้านเงินฝืด

*สกุลเงินภูมิภาคยังถูกกดดันจากการเล็งความเสี่ยง หลังธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) เผยว่า จะไม่ยอมรับพันธบัตรกรีซ ในฐานะหลักประกันเงินกู้

*หยวนร่วงลง หลังธนาคารกลางจีนกำหนดค่ากลางลดลง และริงกิตมาเลเซียอ่อนค่าตามราคาน้ำมัน ซึ่งทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบต่อการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด และ ยอดขาดดุลงบประมาณของมาเลเซีย

*ยูโรร่วงลงช่วงเข้าวันนี้ หลังอีซีบีประกาศว่า อีซีบีจะไม่ยอมรับพันธบัตรของกรีซ โดยขวนี้ส่งผลลบต่อรัฐบาลกรีซ ขณะที่รัฐบาลกรีซพยายามทำข้อตกลงเรื่องนี้กับเจ้าหนี้ในยูโรโซน

*มาตรการใหม่ของอีซีบีจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 11 ก.พ. โดยมาตรการนี้หมายความว่า พันธบัตรรัฐบาลกรีซมูลค่าหลายหมื่นล้านยูโร และหุ้นกู้ของธนาคารกรีซ ที่ได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาลกรีซ จะไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมจากอีซีบี ได้อีกต่อไป

*วานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2.44 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ 6.52 พันล้านบาท และถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปี มีการขายสุทธิ 5.74 พันล้านบาท

*09.00 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.60/62 จาก 32.61/63 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.225/267 จาก 37.393/422 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 117.05/08 จาก 117.26 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1350/54 จาก 1.1344 เมื่อวาน

"บาทของเรายังทรงๆ อยู่ ไม่ค่อยตามสกุลเงินอื่นเท่าไรหรอก ช่วงนี้บาทจะยึดอยู่กับเรื่องของ flows การลงทุนเป็นหลัก ไม่ได้อิงกับต่างประเทศมาก" ดีลเลอร์กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้